

สภาอุตสาหกรรมฯ ผันกำลัง กระทรวงพลังงาน จัดงาน “Thailand ESCO Fair 2014” หวังสร้างมิติใหม่ ดึงภาครัฐ – เอกชน ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างเป็นทางการ



สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน แถลงข่าวการจัดงาน Thailand ESCO Fair 2014 ครั้งที่ 7 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Create more Saving with Professional ESCO” หวังสร้างมิติใหม่ ดึงภาครัฐ – เอกชน ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างเป็นทางการ เพื่อมุ่งสู่การลดต้นทุนการผลิตให้กับประเทศ



สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ยังคงมีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของประชากร ประกอบกับความสามารถในการจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการใช้พลังงานในทุกภาคส่วนของประเทศ เริ่มมีขีดจำกัดมากขึ้นด้วยปัจจัยด้านอุปทานโดยรวมที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี และย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า จากแนวโน้มความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) ได้เร่งหาหนโยบายและแนวทางเพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในทุกๆ สาขาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและประเทศ รวมถึงการจัดหาและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคอาคารธุรกิจ และภาคที่อยู่อาศัย โดยภายใต้นโยบาย

การดำเนินงานข้างต้น ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการใช้มืออาชีพและบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นกลไกสำคัญเพื่อให้คำปรึกษาและดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบการให้มีการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

“พพ. ได้ดำเนินงานส่งเสริมธุรกิจ ESCO มาตั้งแต่ปี 2550 และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง พพ. และ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานความสำเร็จและกระตุ้นธุรกิจการอนุรักษ์พลังงานด้วยบริษัทจัดการพลังงาน ในรูปแบบ ESCO Business Matching ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การสร้างเครือข่าย

ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ ESCO ทั้งในและต่างประเทศ การอบรมและเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้บริการ ESCO รวมถึงการให้บริการ ESCO Information Center เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดงาน Thailand ESCO Fair 2014 ในหัวข้อ “Create more Saving with Professional ESCO” ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่จะเป็นการสานต่อและขยายผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นตัวกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ รวมถึงช่วยในการลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานให้กับประเทศอีกด้วย” **อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน** กล่าว

ด้าน **นายหิน นววงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท.** กล่าวว่า การจัดงาน Thailand ESCO Fair 2014 ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไกบริษัทจัดการพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดำเนินโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานราชการในการตัดสินใจเลือกใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน

“สำหรับการจัดงาน Thailand ESCO Fair 2014 ในครั้งนี้ จะจัดขึ้น ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ณ Exhibition

Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยส่วนของงานสัมมนา และส่วนของงานนิทรรศการ โดยมีบูธนิทรรศการจากบริษัทจัดการพลังงานและสถาบันการเงิน รวมถึงบูธพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่มุ่งเน้นในการเผยแพร่หลักการของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ด้วยการแสดงผลงานความสำเร็จของโครงการต่างๆ มาจัดแสดงให้ชมภายในงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สถานประกอบการเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการบริษัทจัดการพลังงานในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนได้อย่างเป็นรูปธรรม” นายหิน กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Thailand ESCO Fair 2014 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2345-1250-1 หรือ www.thaiesco.org